

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO  
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  
TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 130/VKS-TK

Hậu Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2018

V/v triển khai thực hiện các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao và văn bản hướng dẫn.

Kính gửi:

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKS tỉnh Hậu Giang.

Để kịp thời triển khai, quán triệt thực hiện các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thông tư liên tịch, Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Quy chế nghiệp vụ của Ngành. Thời gian qua, Viện kiểm sát tỉnh Hậu Giang đã tổng hợp được 22 Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao; 06 Quy chế nghiệp vụ của Ngành; 16 văn bản của Trung ương hướng dẫn thi hành các đạo luật về tư pháp, đã được VKS tỉnh đưa lên Trang thông tin điện tử (mục Luật Tổ chức VKSND và các đạo luật về tư pháp). Đồng thời, đề nghị các đơn vị:

Tăng cường chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên tích cực học tập, nghiên cứu đầy đủ các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao và những quy định mới của pháp luật để vận dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị mình; đối với những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng thì phải kịp thời thỉnh thị, xin ý kiến cấp trên theo đúng quy định tại Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao Về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Trường hợp cần thiết thì các đơn vị báo cáo ngay Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS tỉnh phụ trách để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Chủ động sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, Quy chế phối hợp giữa các ngành, đảm bảo phù hợp với những quy định mới của pháp luật và của Ngành.

Các phòng nghiệp vụ chủ động tham mưu Lãnh đạo viện tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ với hình thức phù hợp; tập trung tập huấn chuyên sâu những quy định mới của pháp luật, các Quy chế nghiệp vụ của Ngành, ...đảm bảo hiệu quả, chất lượng, kết thúc tập huấn phải có báo cáo đánh giá kết quả. Hàng tháng, Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ